
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๖๗ 

วันท่ี ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
ณ  หJองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมL    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูJมาประชุม   
๑. รองศาสตราจารย- ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล   คณบดี         ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย   รองคณบดี        กรรมการ 
๓. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล รองคณบดี        กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย- ดร.นิรมล อุตมอHาง   รองคณบดี        กรรมการ   
๕. รองศาสตราจารย- ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-   รองคณบดี        กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย- ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  หัวหนFาสำนักวิชา                 กรรมการ  

อุตสาหกรรมเกษตร 
๗. อาจารย- ดร.ชิตาพัณณ- ใบง้ิว          รักษาการผูFอำนวยการ           กรรมการ 

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและ 
บรรจุภัณฑ- 

๘. นางสาวป[ยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ         เลขานุการ 
 
 

ผูJเขJารLวมประชุม      
๑. รองศาสตราจารย- ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ-  ผูFชHวยคณบดี 
๒. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย   ผูFชHวยคณบดี 
๓. ผูFชHวยศาสตราจารย- ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม  ผูFชHวยคณบดี 
๔. อาจารย- ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย-     อาจารย-ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ 

เทคโนโลยีการอาหาร  
๕. นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ    หัวหนFางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ 
        การศึกษา 
๖. ดร.ภคภรณ- กHอเกิด     หัวหนFางานบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
๗. นางสาวสายฝน วงค-สุวรรณ    หัวหนFางานการเงิน การคลังและพัสดุ 
๘. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท-    หัวหนFางานบริหารท่ัวไป 
๙. นางสาวมุทิตา หยHางถาวร    หัวหนFางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ- 
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๑๐. นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ผูFชHวยผูFจัดการ ฝeายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  
ศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ-  

๑๑. นางนลินธิดา ชัยมงคล    นักจัดการงานท่ัวไป  
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
วาระท่ี ๑   เร่ืองแจJงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติ/ขJอคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรม
เกษตร      

           ฝeายเลขานุการที ่ประชุมแจFงใหFที ่ประชุมทราบวHา จะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ/
ขFอคิดเห็นท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการประชุมคร้ังถัดไป 

   

ความเห็นท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจJงเวียน 
    ฝeายเลขานุการที ่ประชุมแจFงใหFที ่ประชุมทราบวHา ยังไมHมีการแจFงเวียนขอมติจากคณะ
กรรมการฯ ในรอบการประชุมน้ี    
 

ความเห็นท่ีประชุม 
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   
ฝeายเลขานุการที ่ประชุมแจFงใหFที ่ประชุมทราบวHาไดFมีการแจFงเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๗   ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๗  ทางระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส-  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดFมีการแกFไขรายงาน ทั้งนี้  ฝeายเลขานุการที่ประชุม ไดFแกFไขรายงาน
การประชุมฯ  เปkนท่ีเรียบรFอยแลFว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานอีกคร้ัง ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม         
 

มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบการแก0ไขรายงานการประชุม จากน้ัน รับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
  ๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL  
  รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดFแจFงใหFท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรายงานผลการตรวจสอบ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหมH ไมHมีขFอคิดเห็นและ
ขFอเสนอแนะ รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 
 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 ๓.๒ การเสนอชื่อผู JสมควรดำรงตำแหนLงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู Jทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมL 
  ประธานไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูFสมควรดำรงตำแหนHงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูFทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหมH รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 
 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมได0ให0ความเห็นชอบในรายชื่อผู0สมควรดำรงตำแหนFงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมF ดังมีรายละเอียดตามที่แจ0งในที่ประชุมและมอบหมายให0หนFวยทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ
ในสFวนท่ีเก่ียวข0องตFอไป 
 

๓.๓ การปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของผูJบริหารแตLละฝ[าย 
รองคณบดี (รศ.ดร.นิรมล อุตมอHาง) และ ผูFชHวยคณบดี (รศ.ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ-) ไดFนำเสนอ

แผนการดำเนินงานดFานการวิจัยและบริการวิชาการ อันประกอบดFวย ขFอมูลยFอนหลังดFานงานวิจัยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เปnาหมายงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปo ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐  กลยุทธ-ในการขับเคลื่อน
งานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และแผนการดำเนินงานดFานงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปo ๒๕๖๗ - 
๒๕๗๐   
              โดยในสHวนของการบริการวิชาการ ประกอบดFวย ขFอมูลยFอนหลังดFานงานบริการวิชาการชุมชน คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ปo ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ เปnาหมายงานบริการวิชาการชุมชน ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปo 
๒๕๖๗ - ๒๕๗๐  กลยุทธ-ในการขับเคลื ่อนงานบริการวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และแผนการ
ดำเนินงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปo ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐   

     รายละเอียดตามท่ีไดFนำเสนอในท่ีประชุมฯ 
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มติท่ีประชุม 
ที ่ประชุมรับทราบในแผนการดำเนินงานด0านการวิจัยและบริการวิชาการดังกลFาว ซึ ่งที ่ประชุมมี

ข0อเสนอแนะดังน้ี 

๑. ควรจัดกลุFมให0ชัดเจนวFาตัวช้ีวัดกลุFมใดเปQนตัวช้ีวัดด0านวิจัย หรือด0านการบริการวิชาการ  

๒. ควรกำหนดคFาเปSาหมายและวิธีการท่ีจะไปสูFเปSาหมายน้ัน    

๓. ควรวางกลยุทธV/กลไกเกี่ยวกับการเตรียมข0อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการไว0ลFวงหน0า เพื่อที่จะได0

สามารถย่ืนข0อเสนอโครงการได0อยFางทันทFวงที หากมีการเรียกข0อเสนอโครงการจากแหลFงทุน 

๔. ควรมีการสร0างเครือขFายกับแหลFงทุน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสFงข0อเสนอโครงการและได0รับการพิจารณา 

๕. ควรเตรียมการวางแผนขอเครื่องมือชั้นสูงเพื่อรองรับการทำโครงการวิจัยตFางๆ โดยงานวิจัยทางด0าน 

Cell line ก็เปQนอีกชFองทางหนึ่งที่นFาสนใจในการให0บริการ เนื่องจากเปQนศาสตรVทางด0านนี้ มีผู0สนใจทำวิจัยเปQน

จำนวนมาก  

๖. คณะมีเครื่องมือชั้นสูงเปQนจำนวนมาก แตFยังขาดแผนการรองรับและผู0เชี ่ยวชาญที่จะดูแลเครื่อง

ดังกลFาวด0วย ดังนั้น เพื่อเปQนการสร0างความเข0มแข็งให0กับห0องปฏิบัติการจนสามารถยกระดับเปQน Service center 

จึงควรมีการสร0างแผนปฏิบัติการเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให0มีความสามารถในการดูแลเครื่องมือ

ช้ันสูงได0อยFางมีประสิทธิภาพตอบสนองตFอความต0องการของผู0ใช0บริการและสร0างรายได0ตFอไป 

  

วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   
๔.๑   แผนกลยุทธ_ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรกับ Agenda ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมL 
 ประธาน ไดFแจFงใหFที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับประเภทโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมH ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งภาพรวมของการถHายทอดแผนกลยุทธ-ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรกับ Agenda ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมH    โดยประธานไดFนำเสนอถึงแนวทางและโอกาสตHางๆ 
ในการเสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยผHานกลไกของ Agenda และ SODU เพื่อสรFาง initiatives ในการ
พัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่สอดคลFองกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย  ดังมีรายละเอียดตามที่แจFงในท่ี
ประชุม 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ พร0อมท้ังได0รFวมกันหารือความเปQนไปได0ในการเสนอขอโครงการผFาน Agenda ตFางๆ 

ดังน้ี  

๑. A1: จัดต้ัง Cellline service center ในระดับสากล  

๒. A2: การปรับปรุงถนนเพ่ือการเปQน Carbon neutral university)/ห0องสมุดปลอดฝุyน PM2.5 

๓. A3: Education AI 
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๔. A6: Creative Lanna Gastronomy Workshop จัดฝàกอบรมการทำอาหารผู0สูงอายุท่ีศูนยVพฤฒพลัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมF   

 ๕. A12-13: Training AI, data analysis, การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โครงการเสริมสร0าง

บุคลิกภาพและความเปQน leadership ให0กับผู0บริหารชุดใหมF  

ซ่ึงประธานจะประชุมกับทีมทำงาน เพ่ือหาแนวทางดำเนินการในเร่ืองดังกลFาวข0างต0นตFอไป  

 
๔.๒ การทำ MOU ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ โรงเรียนมงฟอร_ตวิทยาลัย 
       ผูFชHวยคณบดี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ-) ไดFแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการทำ MOU ของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ โรงเรียนมงฟอร-ตวิทยาลัย โดยทางผูFบริหารของโรงเรียนฯ จะเดินทางมายังคณะเพ่ือ
นำเสนอแนวทางการจัดตั้งความรHวมมือกับคณะ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ชHวงบHาย  จึงขอเชิญผูFบริหารเขFา
รHวม นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดFมีการหารือเก่ียวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใตFความรHวมมือ  

 

มติท่ีประชุม 
      ที ่ประชุมรับทราบเกี ่ยวกับการทำ MOU ดังกลFาว ทั ้งน้ี มอบหมายให0งานบริการการศึกษาฯ 

ดำเนินการประสานงานกับโรงเรียนมงฟอรVตเก่ียวกับการลงนามใน MOU ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ น้ีตFอไป 

 
 ๔.๒ การใชJประโยชน_พื้นที่วLางที่จะสรJาง co working space เดิม การปรับปรุงอาคารสถานที่ตLางๆ 

อาทิ การปรับปรุงหJองสมุด และตลาดนัดคุณธรรม  
        รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดFเสนอใหFท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการประโยชน-พ้ืนท่ีวHาง

ที่จะสรFาง co working space เดิม การปรับปรุงอาคารสถานที่ตHางๆ อาทิ การปรับปรุงหFองสมุด และตลาดนัด
คุณธรรม ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 
       ที่ประชุมพิจารณาแล0ว มีมติให0ไปทบทวนรูปแบบและแนวทางการใช0ประโยชนVพื้นที่วFางฯ และการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ดังกลFาว โดยให0มานำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป (การประชุมฯ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๗ วันท่ี 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗) 

  
 
 
 
 
 
 



  

  
  

 
๖ 

๔.๓ การสรJางขวัญกำลังใจใหJแกLบุคลากร (รางวัลผูJปฏิบัติงานดีเดLนประจำเดือน) 

         รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดFเสนอใหFที่ประชุมพิจารณารูปแบบ/แนวทางการสรFาง
ขวัญกำลังใจใหFแกHบุคลากร (รางวัลผูFปฏิบัติงานดีเดHนประจำเดือน) ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 

 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล0ว ให0ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งน้ี มอบหมายให0สำนักงานคณะพิจารณาเกี่ยวกับ

เกณฑVการให0รางวัลและกลุFมประเภทของรางวัล โดยให0มานำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป (การประชุมฯ ครั้งท่ี 
๑๔/๒๕๖๗ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗) 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  (ถJามี) 

           ๕.๑ การรLวมเปwนเจJาภาพการสัมมนาเครือขLายความรLวมมือระดับนานาชาติ ดJาน NEXUS (Water-

Food-Energy รLวมกับ Asia Hub ประจำปÑ ๒๕๖๗ (Asia Hub Annual Meeting 2024 (Challenges in 

Water-Energy-Food (WEF) Nexus Research in Asia) & Consortium for Innovations in 

Agricultural Education and Research in Asia (CIAERA) ระหวLางวันท่ี ๑๒ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

ณ โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร_ไซด_ เชียงใหมL        

  รองคณบดี (รศ.ดร.นิรมล อุตมอHาง) ไดFเสนอที่ประชุมพิจารณาการรHวมเปkนเจFาภาพการสัมมนา 
เครือขHายความรHวมมือระดับนานาชาติ ดFาน NEXUS (Water-Food-Energy รHวมกับ Asia Hub ประจำปo ๒๕๖๗  
ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 

 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และประธานรับจะไปหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู0อำนวยการสถาบันวิจัยพหุ

ศาสตรVอีกคร้ัง และจะมาแจ0งให0ท่ีประชุมทราบตFอไป 
 
๕.๒  ข้ันตอนและการทำงานวิจัยรLวมกับคณะอ่ืน/หนLวยงานภายนอกท่ีเขJามาขอใชJเคร่ืองมือ     

ผูFชHวยคณบดี (รศ.ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ-) ไดFหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนและการ
ทำงานวิจัยรHวมกับคณะอ่ืน/หนHวยงานภายนอกท่ีเขFามาขอใชFเคร่ืองมือ    ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 

 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล0ว มีมติดังน้ี 
๑. เม่ือมีหนังสือท่ีหนFวยงานภายนอกขอใช0เคร่ืองมือ ให0งานบริหารงานวิจัยฯ เสนอเร่ืองผFานผู0ชFวย

คณบดี และรองคณบดี ฝyายวิจัย มาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการใช0เคร่ืองมือหรือการลดอัตราคFาใช0บริการ  
๒. เมื่ออนุมัติแล0ว ให0งานบริหารงานวิจัยฯ สFงเรื่องไปยังกลุFมปฏิบัติการที่เกี่ยวข0อง โดยผFานผู0ชFวย

คณบดีที่ดูแลกลุFมปฏิบัติการ หรือหากเปQนการขอใช0เครื่องมือที่โรงงานต0นแบบ ให0สFงเรื่องไปยังรองคณบดีฝyายวิจัย 
เพ่ือพิจารณามอบหมายผู0รับผิดชอบเคร่ืองมือน้ันๆ ตFอไป 



  

  
  

 
๗ 

 
๕.๓ การคิดอัตราคLาบริการใชJเคร่ืองมือวิทยาศาสตร_    
 ประธานแจFงใหFที่ประชุมทราบวFา จะหารือในเรื่องดังกลFาวในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตFอไป   โดยมอบหมายให0ผู0ชFวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒนV พงษVไทย) และหัวหน0าสำนัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส) จัดเตรียมข0อมูลเกี่ยวกับอัตราคFาบริการฯและการแตFงต้ัง
คณะกรรมการรFางข0อกำหนดอัตราคFาบริการฯ มานำเสนอในท่ีประชุมคร้ังตFอไป 

  
 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ  

 
            ๕.๔  สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
   ประธานแจFงใหFที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือ
วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดังน้ี  
   ๑. ผลการสอบวัดความรูFและทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) ประจำปoการศึกษา ๒๕๖๗ 
   ๒. ขFอมูลสถิติการรับบุคคลเขFาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมH ปoการศึกษา ๒๕๖๗ 
   ๓. กิจกรรมเฉลิมฉลอง ๖๐ ปo มช.  
   ๔. โครงการอบรมการใหFคำปรึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรดFานการใหFคำปรึกษากับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมH  
   ๕. การจัดเตรียมหFองละหมาดไวFสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 
   ๖. ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในสHวนภูมิภาค  

ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะดังน้ี 

๑.  ประธานมอบหมายให0รองคณบดี (รศ.ดร.สุธี วังเตือย) และผู0ชFวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒนV พงษVไทย) พิจารณา
คณาจารยVที่จะเข0ารFวมโครงการอบรมการใหFคำปรึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรดFานการใหFคำปรึกษากับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมH 

๒.  ที่ประชุมมอบหมายให0งานบริหารทั่วไปจัดทำปSายบอกทางไปยังห0องละหมาด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
โดยให0งานบริการการศึกษามีการแจ0งประชาสัมพันธVให0นักศึกษาได0รับทราบด0วย    

 
 



  

  
  

 
๘ 

๕.๕ การเดินทางไปตรวจนับครุภัณฑ_ฯ ท่ีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 
รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-) ไดFแจFงใหFที ่ประชุมทราบวHา คณะกรรมการตรวจนับ

ครุภัณฑ-ฯ ที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติงาน ระหวHางวันที่ ๑๑-๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๗  

 
 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๕.๖ การจัดต้ังโครงการความรLวมมือกับ Anhui Agricultural University    

ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม) ไดFหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
ความรHวมมือกับ Anhui Agricultural University  ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจFงในท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม 
   ที่ประชุมเห็นชอบการการจัดตั้งโครงการความรHวมมือกับ Anhui Agricultural University   โดย
มอบหมายให0หนFวยวิเทศสัมพันธV งานบริหารงานวิจัยฯ ทบทวน ตรวจสอบความเปQนปóจจุบันของข0อตกลงความ
รFวมมือ (MOU) และพิจารณาการตFออายุหรือยุติความรFวมมือเม่ือครบระยะเวลาใน MOU   

 
๕.๗ ขนาดความจุของหJองเรียนเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาท่ีเขJาเรียน 

                ผูFชHวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดFหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับปóญหาเรื่องหFองเรียน เนื่องจากมี
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนเปkนจำนวนมาก   
 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให0หัวหน0าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ       

ไชยาโส) และผู0ชFวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒนV พงษVไทย) จัดทำข0อมูลเชิงวิเคราะหVเกี่ยวกับขนาดความจุของห0องเรียน
เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่เข0าเรียน รวมทั้ง จัดทำแผนแสดงอัตราการเพิ่มจำนวนนักศึกษา เพื่อที่จะได0
เตรียมจัดทำคำของบประมาณเสนอมหาวิทยาลัยตFอไป 
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ปóดประชุม เวลา ๑๖.๔๐น. 
 
 
 

 
 

(นางสาวปóยะนุช สวัสดี) 
  เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูJจัดทำรายงานการประชุมฯ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

 
 
 

         (รองศาสตราจารย_ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร_) 
  รองคณบดี 

  ผูJตรวจรายงานการประชุมฯ 
                                               ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

  
 
  

      


